
sþ. 649. Fyrirspurn [358. mál]
til landbúnaðarráðherra um markaðsöflun fyrir íslenskar búvörur.

Frá Davíð Aðalsteinssyni.

1. Með hvaða hætti hyggst landbúnaðarráðuneytið stuðla að markaðsöflun erlendis fyrir
íslenskar búvörur?

2. Hvað hefur landbúnaðarráðuneytið aðhafst í því að afla markaðar fyrir íslenskar
búvörur á Grænlandi?

Skriflegt svar óskast.


